

ชื่อผลงาน : รายงานการพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน เรื่องเพลงเรือมกะโน้บติงตอง  
(ระบำตักแต่นตาข้าว) กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระที่ 3 นาฏศิลป์  
สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2  
โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ สังกัดสำนักเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1

ชื่อผู้รายงาน : ธัญยาภรณ์ รัฐสมุทร  
ปีที่พิมพ์ : 2560

### บทคัดย่อ

รายงานการพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน เรื่องเพลงเรือมกะโน้บติงตอง กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระที่ 3 นาฏศิลป์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ สังกัดสำนักเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1 ปีการศึกษา 2560 โดยมีวัตถุประสงค์ 1. เพื่อสร้างและพัฒนาเอกสารประกอบการเรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระที่ 3 นาฏศิลป์ เรื่องเพลงเรือมกะโน้บติงตอง ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ สังกัดสำนักเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1 ปีการศึกษา 2560 ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 สังกัดสำนักเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1 โดยใช้เอกสารประกอบการเรียนการสอน เรื่องเพลงเรือมกะโน้บติงตอง กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระที่ 3 นาฏศิลป์ 3. เพื่อศึกษาดัชนีประสิทธิผลจากการเรียน เรื่องเพลงเรือมกะโน้บติงตอง กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระที่ 3 นาฏศิลป์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ สังกัดสำนักเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1 ปีการศึกษา 2560 โดยใช้เอกสารประกอบการเรียนการสอน 4. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนด้วยเอกสารประกอบการเรียนการสอน เรื่องเพลงเรือมกะโน้บติงตอง กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระที่ 3 นาฏศิลป์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ สังกัดสำนักเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1 ปีการศึกษา 2560 กลุ่มตัวอย่างได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/10 ประจําภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ สังกัดสำนักเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1 ปีการศึกษา 2560 1 ห้องเรียน จำนวน 34 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ 1. เอกสารประกอบการเรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระที่ 3 นาฏศิลป์ เรื่องเพลงเรือมกะโน้บติงตอง ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ สังกัดสำนักเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1 ปีการศึกษา 2560 2. แผนการจัดการเรียนรู้ จำนวน 14 แผน 3. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จำนวน 20 ข้อ เป็นแบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนแบบปรนัยเลือกตอบ 4. ตัวเลือก โดยหาค่าความยากง่ายระหว่าง 0.20 – 0.80 ค่าอำนาจจําแนกอยู่ระหว่าง 0.20 – 0.60 4. แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียน จำนวน 12 ข้อ ที่มีค่าความเชื่อมั่น ระหว่าง 0.50 ถึง 1.00 สถิติที่ใช้ ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้สถิติ t – test ซึ่งมีนัยสําคัญที่ระดับ .01

### ผลการวิเคราะห์ข้อมูล

ผลจากรายงานการพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน เรื่องเพลงเรือมกะโน้บติงตอง กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระที่ 3 นาฏศิลป์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ สังกัดสำนักเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1 พบว่า

1. เอกสารประกอบการเรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระที่ 3 นาฏศิลป์ ของ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ สังกัดสำนักเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1 ปีการศึกษา 2560 มีประสิทธิภาพ 90.86/90.66 ตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80

2. เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ที่เรียนด้วยเอกสาร ประกอบการเรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระที่ 3 นาฏศิลป์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียน อนุบาลสุรินทร์ สังกัดสำนักเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1 ปีการศึกษา 2560 หลังเรียนสูง กว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

3. ค่าดัชนีประสิทธิผลของการเรียนจากเอกสารประกอบการเรียนการสอน กลุ่มสาระการ-เรียนรู้ ศิลปะ สาระที่ 3 นาฏศิลป์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ สังกัดสำนักเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1 ปีการศึกษา 2560 นักเรียนมีความรู้เพิ่มขึ้นร้อยละ 84.20

4. ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อเอกสารประกอบการเรียนการสอน กลุ่มสาระ การเรียนรู้ศิลปะ สาระที่ 3 นาฏศิลป์ ของชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ สังกัดสำนักเขต พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1 ปีการศึกษา 2560 มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจในระดับค่าเฉลี่ย ระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.54